



ที่ วว 0804/

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

มกราคม 2543

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด"

เรียน นางสาวสมร มุตตามระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ
3. ระเบียบวาระการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด" ตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. แบบตอบรับเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด" ตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2543

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ขนถ่ายถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด" ของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 ตามลำดับ และได้มีการประชุมคัดค้านการก่อสร้างโครงการมาโดยตลอด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 กำหนดให้มีการจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 11 คน ซึ่งมีนายสิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธานกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ
ในรายงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2543 ทั้งนี้ให้บริษัทฯ ปรับข้อมูลใน
ตารางสรุปมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับข้อมูลดังกล่าวเสนอให้สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 และ
สำนักงานฯ ได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
บริษัทฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของหน่วยงานราชการในการแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและพื้นที่อ่าวอุดม ดังรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมดตามมติ
คณะกรรมการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อ
จัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอเสนอแนะให้บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์
จำกัด พิจารณาดำเนินการเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14000 และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18000 เนื่องจากระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการ และบริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2714231 2723020 ต่อ 641
โทรสาร 2785469

